

ก.ล.ต.ไฟเขียวABMขายหุ้น ประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่

ทันหุ้น - ก.ล.ต. ไฟเขียว “เอเชีย ไบโอแมส” เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว พร้อมประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่ 7 ก.พ.
นี้ และปิดท้ายที่ กทม. สัปดาห์หน้า → **อ่านต่อหน้า 31**



ธัญดา วรรณสถาพร

ก.ล.ต. (ต่อจากหน้า 3)

คาดกระแสตอบรับดี มั่นใจนักลงทุนร่วมฟังข้อมูล
คับคั่ง

นางศรีธัญญา กระจ่างเกียรติ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
(มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้ ABM เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (IPO) แล้ว ซึ่งใน
ขณะนี้ ABM มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเต
รียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai)

● พร้อมเดินสายโรดโชว์

โดย ABM ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินสาย
เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนและประชาชน
ทั่วไป (โรดโชว์) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้
นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM
มากยิ่งขึ้น และจะปิดท้ายการโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
คาดว่า ABM จะสามารถแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและรับ
ประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรเตอร์) และเปิด
ให้นักลงทุนมีการจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทก่อนที่
จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ก่อนสิ้นไตรมาส 1 นี้

ด้านนางสาวธัญดา วรรณสถาพร กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล เปิดเผยว่า บริษัทมี
ความยินดีและมีความพร้อมที่จะดำเนินขั้นตอน
ต่างๆ ตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินเตรียมไว้
เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างสมบูรณ์และเต็มภาค
ภูมิ โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลของบริษัท ให้แก่น
นักลงทุนได้รับทราบ

● เชื่อนักลงทุนสนใจอื้อ

บริษัทมีความยินดีที่จะชี้แจงข้อมูลต่างๆ โดย
เฉพาะการโรดโชว์ทั้งในอ.หาดใหญ่ จ. สงขลา และ
ในกรุงเทพฯ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพ
ในการดำเนินงานและการทำกำไรของบริษัท รวมถึง
ถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตจากการใช้
พลังงานชีวมวลที่เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึง
โครงการในอนาคตหลังจากการระดมทุนของบริษัท
ซึ่งบริษัทหวังว่าจะได้รับความสนใจ และกระแสบ
รับที่ดีจากนักลงทุน

อย่างไรก็ดี ABM นำเสนอขายหุ้น IPO จำนวน
75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.00% ของจำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หรือพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น